



ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๓

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขอิทธิรมย์ สป ๑๐๒๗๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัด
เรียน คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ทั่วประเทศ ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. คู่มือแนวทางการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่
จังหวัด จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดการประชุมเร่งรัดการคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของจังหวัดเพื่อเตรียมการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลาง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด โดยในการประชุมฯ
ดังกล่าว ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่จังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ดังกล่าว มาเพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล
และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด และหน่วยงานที่จะดำเนินการจัดหา
และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทราบและถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ
(<http://www.samutprakan.go.th>) ในหัวข้อ “คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด” หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอขอให้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย



bit.ly/spk_cctv

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย คงเกษม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๒๗๐๒ ๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๒๗ , ๐๘๘ ๘๐๗ ๘๐๗๗